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417. mál.

Okkur er ekki fyllilega Ijóst hvað þessu er ætlað að bæta en vonum að það verði þó til bóta.

Sem dæmi má nefna að biskupsfundur hefur mótað tillögur til kirkjuþings en að okkar skilningi á það 
að leggjast af.

Annað. Þarna þarf að tryggja fullt fjárhagslegt sjálfstæði sókna.

Fleira mætti sjálfsagt nefna en vonandi verður ekki hrapað að neinu í þessum efnum eins og okkur 
finnst að stundum hafi gerst og má þar sem dæmi nefna að
Sóknargjöld eru innheimt samkvæmt lögum frá Alþingi frá 1987. af þessum félagsgjöldum sókna 
heldur Ríkissjóður eftir u.þ.b. 30%.

Með lögum um vatnsveitur frá 2004 og fráveitur frá 2009 er okkur gert nánast óyfirstíganlegt að standa 
undir þeirri gjaldheimtu sem þessu fylgir
Gjöldin hækka með hækkandi vísitölu en ekki skil á sóknargjöldum.

Við mælumst til þess að Alsherjar- og menntamálanefnd kunni fótum sínum forráð í þessu máli. 

Brekkukoti Reykholtsdal 16. apríl 2014 
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